



ปัญหาในการรับฝากเงินและถาวรค้างเงินฝากของ

เงินที่ธนาคารพาณิชย์นำมาใหญ่ขึ้นและโตเร็วกว่าส่วนใหญ่ได้มาจากการรับฝากจากประชาชนทั่วไป และจากบัญชีคลดต่าง ๆ การรับฝากเงินของธนาคารมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีวิธีการแตกต่างกันและโดยข้อสมมติ หรือข้อกีดกันบัญชีฝากต่างกันสุดแต่บัญชีฝากจะเลือกฝากประเภทใด เมื่อผู้ฝากต้องการจะถอนเงินฝากของตนออกไปไม่ว่าประเภทใด หากเป็นไปตามเงื่อนไข หรือข้อตกลงที่กำหนดระหว่างธนาคารกับผู้ฝาก เมื่อเริ่มฝากแล้ว ธนาคารต้องจ่ายเงินคืนให้ผู้ฝากทันที ถ้านักการมีเงินไม่พอจ่ายโดยบัญชีฝากรายใดไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ฝากอื่น ๆ จะหมดความเชื่อถือในธนาคารนั้น และจะพากันมาถอนเงินฝากมากยิ่งขึ้นจนเกือบทุกราย ซึ่งย่อมไม่มีธนาคารใดจะสามารถจ่ายเงินคืนผู้ฝากได้ครบทุกรายในเวลาอันรวดเร็วได้ ด้วยเหตุนี้กฎหมายจึงได้บัญญัติกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติความเชื่อธนาคารจะโดยอยู่ในฐานะที่พร้อมจะจ่ายเงินคืนผู้ฝากเงิน

1. ประเภทของการรับฝากเงิน

มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 ได้บัญญัติแบ่งการรับฝากเงินไว้เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่คงจ่ายเงินเมื่อล่วงตาม และประเภทที่คงจ่ายเงินเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้

เงินฝากที่คงจ่ายเงินเมื่อล่วงตาม

เงินฝากที่คงจ่ายเงินเมื่อล่วงตาม คือ เงินฝากที่ธนาคารมีพันธะที่จะต้องจ่ายคืนให้แก่ลูกค้าเมื่อเรียกหรือกำหนดค่าซึ่ง และผู้ฝากสามารถถอนเงินฝากได้ตลอดเวลาที่ต้องการ ความประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยออกตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 ให้นำเงินฝากที่คงจ่ายเงินเมื่อล่วงตามออกเป็น 2 ประเภท

เกณฑ์ตามอัตราดอกเบี้ย คือ

(1) เงินฝากที่คงจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินฝากประเภทที่ใดก็ได้ เงินฝากกระแสรายวัน (Current Account) เงินฝากที่คงจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่ครบกำหนดแล้ว และเงินฝากเมื่อเรียก (Deposit at Call)

เงินฝากกระแสรายวัน (Current Account) ถูกกำหนดเงินฝากออกไปโดยเช็ค ธนาคารจะจ่ายเงินตามเช็คที่ผู้ฝากส่งจ่ายโดยพิจารณาถึงความสมบูรณ์ของเช็คและลายมือชื่อของผู้ฝาก ถ้าเช็คมีความสมบูรณ์ และลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายเพิ่มขึ้นตัวอย่างที่ไหวและเงินในบัญชีพอจ่าย (ยกเว้นกรณีธนาคารยอมให้ลูกค้าเบิกเงินเกินบัญชี) ธนาคารก็จะจ่ายเงินตามเช็คที่ไป เงินฝากประเภทนี้เหมาะสำหรับธุรกิจการค้าทั่วไป และมีเงินหมุนเวียนมาก ธนาคารจะส่งสำเนาบัญชีซึ่งแสดงรายการเคลื่อนไหวทุกรายการในสมุดฝากเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอย่างน้อยของงวดการบัญชีแต่ละครั้ง ปัญหาที่เกิดจากการรับฝากเงินประเภทนี้ก็คือ เรื่องการสั่งจ่ายเช็คของลูกค้าโดยที่มีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย หากธนาคารมีลูกค้าประเภทนี้มากจะทำให้ธนาคารเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการส่งคืนเช็คและการจดบันทึกเกี่ยวกับเช็คคืนมีไม่น้อย นอกจากนี้ยังทำให้เช็คของธนาคารไม่เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปด้วย ฉะนั้นธนาคารจึงควรจะมีกระบวนในการเปิดบัญชีของลูกค้า โดยเฉพาะในวันเปิดสาขานาการใหม่ เพราะลูกค้าที่ถูกเปิดบัญชีมาจากที่อื่นอาจมาขอเปิดบัญชีกับสาขาใหม่ซึ่งกำลังต้องการลูกค้าได้ ในกรณีที่ลูกค้าบางรายมีเช็คคืนเพราะไม่มีเงินมอบ ๆ ควรจะเรียกให้ลูกค้ามาปิดบัญชีเสีย แต่ก็มีลูกค้าบางราย เมื่อได้รับหนังสือใหม่มาปิดบัญชีก็สับสนเพิกเฉย ไม่ยอมมาปิดบัญชีและไม่นำเงินเข้าบัญชีเพื่อหมุนเวียน คงปล่อยให้เงินคงเหลือในบัญชีมีอยู่ไม่มากนักอยู่เช่นนั้น ทำให้ธนาคารต้องยกยอดคงเหลือจำนวนนั้นขึ้นบัญชีใหม่ทุกงวดการบัญชี หรือไม่ก็ต้องโอนยอดเข้าบัญชีไม่เคลื่อนไหว (Unclaimed Balance) ซึ่งนับวันมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และกว่าธนาคารจะโอนเงินฝากนั้นมาเป็นรายได้ของธนาคารได้ ก็ต้องรอจนกว่าจะครบอายุความคือ 10 ปี นับแต่วันที่ลูกค้าฝากครั้งสุดท้าย (ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 350/2476) ทำให้ธนาคารมีภาระมาก ด้วยเหตุนี้จึงมีบางธนาคารกำหนดการรักษามูลค่าบัญชีเป็นรายปีไว้จำนวนหนึ่งซึ่งไม่มากนัก สำหรับเงินฝากที่ลูกค้าไม่มาติดต่อ ทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีค่อย ๆ ลดลงทุกปี จนหมด

เป็นการตีถั่ว อยางไรก็ดี การกำหนดค่าธรรมเนียมซึ่งกล่าว ธนาคารจะไต่แจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่อขอเปิดบัญชีและให้เซ็นหรือรับทราบเงินในคั้งกล่าวด้วย เพื่อมิให้มีการถกเถียงกันในภายหลัง

เงินฝากที่ตองจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่ครบกำหนดแล้ว ตามกฎหมายก็มีลักษณะเป็นเงินฝากที่ตองจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินฝากประเภทนี้ยังมีเขาใจผิดคอยมาก โดยถือว่า เป็นเงินฝากประเภทออมทรัพย์บาง เงินฝากที่ตองจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาบาง ซึ่งทำให้การจ่ายดอกเบี้ยไม่เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนด การที่ถือว่าเงินฝากประเภทนี้เป็นเงินฝากที่ตองจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ก็เนื่องจาก เมื่อครบกำหนดการฝากแล้ว ผู้ฝากสามารถจะถอนเงินฝากได้ทุกเวลา ธนาคารจะถือเอาสัญญาการรับฝากที่ไต่ทำไว้เดิม หรือใบรับฝาก หรือสมุดคูปากมาไต่บังคับไม่ได้ เนื่องจากสัญญา หรือใบรับฝากเดิมไต่สิ้นสละแล้ว ฉะนั้น นับแต่วันครบกำหนดการฝากที่ระบุเป็นตนไป หากไม่มีเงินในไต่ไว้แล้ว เมื่อครบกำหนดถือว่าฝากตองระบุไว้อย่างชัดเจน และผู้ฝากยังไม่ถอนเงินฝากออกไป ที่ตองตองเงินฝากจำนวนนี้จะเปลี่ยนจากประเภทที่ตองจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาเป็นประเภทที่ตองจ่ายคืนเมื่อทวงถามทันที

เงินฝากเผื่อเรียก (Deposit at Call) เงินฝากประเภทนี้ปกติจะทำในรูปใบรับฝาก ซึ่งผู้ฝากสามารถจะถอนเงินฝากได้ทุกขณะ ส่วนใหญ่เป็นเงินฝากของธนาคารเพื่อช่วยเหลือธนาคารที่รับฝาก ซึ่งอัตราดอกเบี้ยมักจะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทอื่น เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกู้ยืมระหว่างธนาคาร และกฎหมายโดยกเว้นไม่ควบคุมอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทนี้ที่ผู้ฝากเป็นธนาคาร

นอกจากนี้ เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากครั้งแรกต่ำกว่า 100 บาท ก็ถือว่าเป็นเงินฝากเผื่อเรียก ทั้งนี้เนื่องจากประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยออกตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 ข้อ 2 (1) ข. ระบุไว้โดยชัดเจนว่าเงินฝากออมทรัพย์ที่จะจ่ายดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ 4.5 ต่อปี ผู้ฝากตองฝากครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 100 บาท เมื่อไม่เป็นเงินฝากออมทรัพย์ และไม่ใช้เงินฝากที่มีกำหนดระยะเวลา ก็ตองเป็นเงินฝากเผื่อเรียก อยางไรก็ดี หากในเวลาต่อมาผู้ฝากเงินนำเงินเข้าบัญชีจนครบ 100 บาท ก็อาจจะถือได้ว่าเป็นเงินฝากออมทรัพย์ ตั้งแต่เริ่มฝากครบ 100 บาท

ในการคิดดอกเบี้ยให้กับเงินฝากที่กองจ่ายคืนเมื่อหางาน ธนาคารอาจจะคิดจากยอดคงเหลือรายวันหรือยอดค่าสุกของแคะเคื่อนักโก แต่ในปัจจุบันเงินฝากกระแสรายวันธนาคารมักจะไม่คิดดอกเบี้ยให้ เว้นแต่รายใหญ่จึงจะคิดให้ ทั้งนี้เนื่องจากผู้ฝากเงินประเภทนี้มีโคมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้จากเงินฝาก

(2) เงินฝากออมทรัพย์ (Saving Deposits) คือเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของลูกคา ทั้งนี้เงินฝากชนิดนี้จึงไม่ใช่เช็คในการถอน ลูกคาจะถอนเงินโคโดยเขียนคำสั่งจ่ายในใบถอนเงิน (Saving Deposit Withdrawal Slip) และใช้สมุดบัญชีฝาก (Pass book) สำหรับบันทึกรายการฝาก ถอนถอนเงินและยอดเงินฝากคงเหลือ¹

เงินฝากประเภทนี้ ผู้ฝากจะถอนเงินฝากโคทุกเวลา ในการถอนเงินฝากตามปกติ ผู้ฝากต้องไปติดต่อธนาคารควยตนเองพร้อมควยสมุดบัญชีฝาก หากไม่สามารถจะไปโคควยตนเองของมอบฉันทะใหญ่อื่นไปแทน ในการฝากครั้งแรกของฝากไมค่ากว่า 100 บาท การที่กำหนดไว้เช่นนี้ก็เพื่อมิให้ธนาคารพาณิชย์รับฝากจากผู้ฝากรายอื่นเป็นการดำเนินงานที่ธนาคารออมสินกระทำอยู่ แต่ก็ยังมีการหลีกเลี่ยงกันอยู่บ้างในบางรายซึ่งอาจเป็นเพราะลูกคาขอรองก็เป็นโค

การคิดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารส่วนใหญ่คิดจากยอดคงเหลือรายวันตามประเภทของธนาคารพาณิชย์จะนับดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากให้ลูกคาตอนสิ้นงวดการบัญชีทุกงวดอย่างไรก็ดี ขณะนี้ยังไม่มิกฎหมายกำหนดให้ธนาคารคิดดอกเบี้ยให้ผู้ฝากทุกสิ้นงวด จึงควรจะได้มีการกำหนดให้แน่นอนลงไปว่า ให้คิดดอกเบี้ยงวดการบัญชีละครั้ง ตามที่ต่อนบัญญัติอยู่ในขณะนี้ เพื่อป้องกันการใช้กฏหมายโดยคิดดอกเบี้ยขึ้น

เงินฝากที่คงจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา (Fixed หรือ Time Deposits)

คือเงินฝากที่ผู้ฝากจะถอนคืนได้เมื่อสิ้นระยะเวลาดำหนดไว้ เงินฝากที่คงจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา นั้น อาจแบ่งออกเป็นกำหนดระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี หรือเกินกว่า 1 ปีก็ได้² เงินฝากประเภทนี้ผู้ฝากตกลงกับธนาคารที่จะฝากเป็นระยะเวลาหนึ่งตามที่ตกลงกัน ความปกติผู้ฝากจะไม่ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดวันแต่ในกรณีจำเป็น เพราะการถอนเงินก่อนกำหนดที่ตกลงกันไว้ ธนาคารมีสิทธิจะไม่ให้ดอกเบี้ย หรืออาจจะไม่ยอมจ่ายเงินคืนให้ก็ได้ เนื่องจากยังไม่ถึงเวลาที่ตกลงกันไว้ เพราะตามธรรมเนียมธนาคารจะนำเงินฝากประเภทนี้ไปให้กู้หรือลงทุนหาผลประโยชน์ในระยะยาว ซึ่งให้ผลตอบแทนสูง หากธนาคารเรียกเงินในทันทีหรือเงินลงทุนคืนก่อนครบกำหนด ผลประโยชน์ที่ได้อาจจะได้น้อย ด้วยเหตุนี้ ตามหลักการธนาคารจึงไม่ควรจะแสดงต่อลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโฆษณาจูงใจว่า ลูกค้าสามารถถอนเงินฝากประเภทนี้ เมื่อใดก็ได้ และไม่ควรถูกลูกค้าถอนเงินฝากก่อนครบกำหนด วันแต่ในกรณีจำเป็นเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติ ธนาคารส่วนใหญ่ได้จ่ายดอกเบี้ยให้ลูกค้าในอัตราที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามกฎหมาย ทั้งยอมให้ถอนก่อนครบกำหนดได้ทุกรายด้วย

เงินฝากที่คงจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยออกตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 มี 4 ประเภทตามระยะเวลาการฝากคือ

- ก. เงินฝากที่คงจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน
- ข. เงินฝากที่คงจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา ตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน
- ค. เงินฝากที่คงจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา ตั้งแต่ 6 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน
- ง. เงินฝากที่คงจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา ตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป

ถ้าจะแบ่งประเภทเงินฝากที่คงจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาตามลักษณะการฝากแล้ว อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ การฝากเป็นครั้ง ๆ กับการฝากลักษณะสะสม สำหรับการ

² เรื่องเดียวกัน หน้าเดียวกัน

ฝากเป็นครั้งนั้น ส่วนใหญ่จะฝากเป็นจำนวนค่อนข้างสูงเป็นครั้ง ๆ เมื่อผู้ฝากมีเงิน ส่วนการฝากลักษณะสะสมเป็นการฝากทุกเดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน ตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป ระยะเวลาการฝากมีตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปถึง 10 ปี ซึ่งมักมีประเภทฝากเป็นครั้ง ที่ส่วนใหญ่มีระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน

การฝากเป็นครั้ง ๆ ในการรับฝากเงินประเภทนี้ แคเคิมธนาคารจะออกใบรับฝากใบครั้งละ 1 ฉบับเป็นหลักฐาน ต่อมาได้มีการใช้สมุดฝากเป็นหลักฐานในการรับฝาก บางธนาคารใช้สมุดฝาก 4 เล่มต่อการฝาก 1 ครั้ง ซึ่งก็เหมือนกับการออกใบรับฝาก บางธนาคารก็ใช้สมุดฝากเล่มเดียวในการฝากและถอนทุกครั้ง เช่นเดียวกับการรับฝากประเภทออมทรัพย์ กรณีที่เป็นใบรับฝากนั้นจะต้องระบุวันที่รับฝากและวันที่ครบกำหนดอย่างชัดเจนมิใช่ระบุเพียงวาระระยะเวลารับฝาก 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือนขึ้นไป เพราะการระบุดังกล่าวเท่ากับไม่มีระยะเวลาการรับฝากที่แน่นอน อาจเกิดปัญหาในการถอนและการจ่ายดอกเบี้ยได้ สำหรับกรณีที่เป็นสมุดฝาก โดยเฉพาะที่ใช้ในการฝากและถอนหลาย ๆ ครั้งนั้นจะต้องระบุในสมุดให้ชัดเจนว่าเป็นเงินฝากระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือน หรือมากกว่านั้น เพื่อมิให้เกิดการสับสนในการถอน และการจ่ายดอกเบี้ย สมการรับฝากแต่ละประเภทจะต้องไม่ใช้ปนกัน ในการถอนจะต้องถอนทั้งจำนวนที่ฝากในครั้งหนึ่ง ๆ จะถอนเพียงบางส่วนไม่ได้ ถ้าประสงค์จะฝากต่อบางส่วนก็ต้องถือว่าเป็นรายการฝากใหม่ ซึ่งผิดกับกรณีที่เป็นใบรับฝากและสมุดฝากที่ใช้สำหรับการฝากครั้งเดียว ผู้ฝากสามารถถอนเงินบางส่วนได้โดยธนาคารเพียงแค่อัดหลังใบรับฝาก หรือสมุดฝากกว่าผู้ฝากใดถอนเงินออกไปบางส่วน และให้ผู้ฝากลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก ใบรับฝากและสมุดฝากดังกล่าว แสดงการรับฝากเป็นครั้ง ๆ ไป แม้จะมีการถอนเพียงบางส่วนก็ไม่ทำให้ยุ่งยากหรือสับสน เพราะผู้ฝากต้องนำใบรับฝากมาติดขอธนาคารทุกครั้ง การถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดในกรณีที่ใช้สมุดฝากในการฝากและถอนหลายครั้ง ผู้ฝากจะเลือกรายการใดก็ได้ เพราะเป็นสิทธิของผู้ฝากที่จะเลือกรถอนการฝากที่เสียผลประโยชน์น้อยที่สุด ธนาคารจะขีดมารายการที่ถอน หรือแสดงไว้ให้เห็นชัดว่าได้ถอนรายการใดออกไป เพื่อสะดวกในการคิดดอกเบี้ยและการถอนในครั้งต่อไป วิธีการปฏิบัติที่กล่าวนี้มีได้มีบัญญัติในกฎหมายกำหนดไว้

เป็นเพียงชอตกองรวมกันระหว่างธนาคาร

เมื่อเงินฝากที่กองจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาครบกำหนด ผู้ฝากมิได้มาติดต่อกับธนาคาร
ทันทีว่าจะฝากต่อทั้งเงินฝากและดอกเบี้ย หรือจะฝากเฉพาะเงินฝากแล้วถอนดอกเบี้ยหรือจะ
ถอนทั้งหมด ในกรณีนี้ถือว่าเงินฝากของการถอนทั้งเงินฝากและดอกเบี้ย เพราะระยะเวลา
ที่ตกลงกันได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงไม่มีความผูกพันระหว่างกันต่อไป ถ้าผู้ฝากมาติดต่อกับผู้ฝากต่อ
หลังจากครบกำหนดแล้ว ให้ถือว่ามีการฝากเงินในวันที่มาติดต่อกับผู้ฝากจะถือว่าฝากถอนนับจากวันครบ
กำหนดไม่ได้ เพราะเงินฝากที่ครบกำหนดแล้ว ถือว่าเป็นเงินฝากที่กองจ่ายคืนเมื่อหมดตาม
ฉบับนั้น ถ้าลูกค้าต้องการจะฝากต่อเฉพาะเงินฝาก หรือรวมดอกเบี้ยด้วย หรือเพื่อตัดปัญหาใน
เรื่องการถือวันใดเป็นวันฝากใหม่ จึงควรที่ธนาคารจะไต่ระบบเป็นเงื่อนไข หรือสัญญาในการ
รับฝากในทำนองว่า หากครบกำหนดการฝากแล้ว ผู้ฝากไม่มาติดต่อกับธนาคารภายใน 7 วัน
หรือกว่านั้น ให้ถือว่าเงินฝากตกลงฝากต่อไปอีกงวดหนึ่งตามระยะเวลาที่ตกลงกัน เฉพาะเงิน
ฝาก หรือรวมดอกเบี้ยด้วย โดยให้เงินฝากลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งในกรณีนี้ถือได้ว่า
ได้มีการรับฝากตั้งแต่หลังจากวันครบกำหนดเดิมเป็นต้นไป ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นเงินฝากระ
ยะเวลา 12 เดือน รับฝากวันที่ 1 เมษายน 2515 จะครบกำหนดในวันที่ 31 มีนาคม 2516
ผู้ฝากจะมาถอนได้ในวันที่ 1 เมษายน 2516 ฉะนั้นจึงถือว่ามีการฝากต่อวันที่ 1 เมษายน
2516 ซึ่งเป็นวันที่เกี่ยวกับการฝากครั้งแรก

การฝากสะสม เงินฝากที่กองจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่มีลักษณะการฝากเป็นแบบ
สะสม คือฝากเดือนละเท่า ๆ กันจนกว่าจะครบกำหนด ปกติธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยไว้
ให้เรียบร้อยว่า ถ้าผู้ฝากฝากครบตามระยะเวลาที่กำหนด ลูกค้าจะได้เงินไปทั้งสิ้นเหลือไร
เงินฝากประเภทนี้ ถ้ามีระยะเวลาการฝากไว้หลาย ๆ ปี อาจเกิดปัญหาว่าจะคิดดอกเบี้ย
ทบเป็นเงินฝากได้เมื่อใด เท่าที่ปฏิบัติอยู่ในขณะนี้ จะคิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินฝากได้มีครั้ง
กล่าวคือ ให้ถือการฝากครั้งแรกเป็นเกณฑ์ เมื่อเงินฝากครั้งแรกครบปีเมื่อใดก็คิดดอกเบี้ย
ครั้งหนึ่ง และดอกเบี้ยนั้นรวมเป็นเงินฝากได้โดยให้คำนวณดอกเบี้ยของการฝากเดือนต่อ ๆ
มาด้วย ถ้าการฝากเดือนใดถึงเวลาที่คิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินฝากได้ ฝากครบ 3 เดือนแต่
ไม่ถึง 6 เดือน ก็คำนวณดอกเบี้ยให้ได้ในอัตรายอด 6 ต่อปี หากฝากครบ 6 เดือน แต่

ไม่ถึง 12 เดือน ก็คำนวณดอกเบี้ยให้ได้ในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี แลวนำรวมเป็นเงินฝาก
 เพื่อคำนวณดอกเบี้ยในปีต่อไปได้ ดอกเบี้ยที่คำนวณได้นี้ ธนาคารจะจ่ายให้ผู้ฝากก่อนครบ
 กำหนดไม่ได้ เนื่องจากยังไม่ครบกำหนดการฝาก ในกรณีที่ผู้ฝากมาถอนก่อนครบกำหนด ธนาคาร
 จะจ่ายดอกเบี้ยสูงสุดเพียงเท่าที่จะถึงจ่ายให้กับเงินฝากที่คงจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
 12 เดือน

ระยะเวลาที่ฝากที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ยกรณีถอนเงินฝากที่คงจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะ
 ระยะเวลาครบกำหนด และการจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด ความที่กวดำรงชาตคนนี้เป็นเพียง
 ประเทศที่ธนาคารถือปฏิบัติโดยมิได้มีบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดไว้ จึงเห็นควรจะได้มีการทึ-
 จารณาเพิ่มเติมกฎหมายให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดวิธีการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
 ที่คงจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาในโอกาสต่อไปเพื่อป้องกันการแข่งขันหาเงินฝากโดยจ่ายดอก
 เบี้ยผิด

2. ดอกเบี้ยที่พึงจ่ายไ้สำหรับเงินฝาก

ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 ได้ให้อำนาจ
 ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไว้ดังนี้ "(1) อัตราสูงสุดสำหรับดอก
 เบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์พึงจ่ายสำหรับเงินฝากแต่ละประเภท ในกรณีที่ผู้ฝากเงินได้รับเงิน
 หรือทรัพย์สินอื่นใดเนื่องจากการฝากเงินนอกจากดอกเบี้ย ให้ถือว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ให้แก่
 กันนั้นเป็นดอกเบี้ยด้วย" จากบทบัญญัติของกฎหมายให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากแต่ละประเภทเท่านั้น และจากบทบัญญัติของมาตรา 4 โ้ระเบียบประเภท
 เงินฝากไว้ 2 ประเภท คือประเภทที่คงจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และประเภทที่คงจ่ายคืนเมื่อ
 สิ้นระยะเวลา มิได้ให้อำนาจยกเว้น หรือกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามประเภทผู้ฝาก แต่ตาม
 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยออกตามความในมาตรา 14 ลงวันที่ 30 มกราคม 2517
 ข้อ 2 (1) โ้ระเบียบยกเว้นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่กำหนดไม่ไ้บังคับกับเงินฝากระหว่างธนาคาร
 ซึ่งเท่าเทียมยกเว้นไม่ไ้บังคับในกรณีที่ผู้ฝากเป็นธนาคาร เพราะเงินฝากระหว่างธนาคารก็คง

ทองอยู่ในประเภทเงินฝากทั้ง 2 ประเภทนั้น อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงลักษณะการฝากเงินระหว่างธนาคารแล้ว ปกติส่วนใหญ่จะเป็นเงินในระหว่างธนาคารเพื่อช่วยเหลือกันมิใช่เงินฝากที่แท้จริง จึงไม่ควรอยู่ในบังคับเรื่องเงินฝาก และการยกเว้นดังกล่าวก็เป็นประโยชน์แก่ธนาคารเอง จึงไม่มีใครคัดค้าน การระบุงบยกเว้นไว้เป็นการเหมาะสมตามข้อเท็จจริงแล้ว

ในกรณีที่ใหญ่ฝากได้รับเงินหรือทรัพย์สินอื่นอันใดเนื่องจากการฝากเงินนอกจากดอกเบี้ยกฎหมายให้ถือว่าเป็นดอกเบี้ยด้วย การที่กฎหมายระบุเพียงว่า "ใหญ่ฝากได้รับ" เป็นของทางให้หลีกเลี่ยงกันไต่ถามโดยการจ่ายใหม่ตลอดที่เกี่ยวข้อง เช่น จ่ายใหญ่ชักรนำลูกคา เป็นต้น แต่หากว่า เงินหรือทรัพย์สินที่จ่ายใหญ่ชักรนำลูกคาใดตกไปยังผู้ฝากไม่ว่าจะด้วยวิธีใดในที่สุด ก็ถือได้ว่าเป็นดอกเบี้ยเงินฝาก หากเกินกว่าอัตราที่กำหนดก็ถือได้ว่าเป็นดอกเบี้ยตามกฎหมาย นอกจากนี้ หากผู้ชักรนำเป็นกรรมการ พนักงาน หรือลูกคาของธนาคาร ธนาคารจะจ่ายเงินหรือทรัพย์สินใดเป็นค่านายหน้า หรือเป็นค่าตอบแทนสำหรับหรือเนื่องจากการรับฝากเงินนอกจากนำเพิ่มใจ เงินเดือน เงินรางวัล และเงินเพิ่มอย่างอื่นบรรดาที่พึงจ่ายตามปกติไม่ได้ เพราะมาตรา 12(8) โดยมีบัญญัติห้ามไว้โดยชัดแจ้ง ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ไม่ว่าจะเรียกอย่างไร เช่น โบนัส เป็นต้น หากการจ่ายผูกพันอยู่กับการรับฝากเงินแล้ว ธนาคารจะจ่ายให้ไม่ได้ ถ้ามีการจ่ายก็ถือว่าฝ่าฝืนกฎหมายเช่นเดียวกัน แม้ว่าจะลคมตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างในกรณีนี้ เมื่อรวมกับดอกเบี้ยที่จ่ายให้ผู้ฝากแล้วจะไม่เกินอัตราที่กำหนดก็ตาม

การที่กฎหมายบัญญัติให้ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้ธนาคารถือปฏิบัติเพื่อมิให้ธนาคารแข่งขันกันรับฝากเงินด้วยการเสนอดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้นไป ซึ่งจะทำให้ต้นทุนของเงินทุนอยู่ในระดับสูง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับลงวันที่ 30 มกราคม 2517 ของไม่เกินอัตราดังต่อไปนี้

- (1) ร้อยละ 0.01 ต่อปี สำหรับเงินฝากตามประเภทที่กล่าวไว้ในข้อ 1 (1) อันได้แก่เงินฝากกระแสรายวัน (Current Account) เงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้น

ระยะเวลาที่ครบกำหนดแล้ว และเงินฝากเชื่อเรียก(Deposit at Call) และสำหรับเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน การที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยในอัตราค่าเช่นนี้ เนื่องจากผู้ฝากมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในธุรกิจ หรือในธนาคารชวยเก็บรักษา มีโคหักดอกเบี้ย และธนาคารกำหนดประโยชน์จากเงินฝากประเภทนี้ไ้ถอน จึงไม่จำเป็นต้องหักดอกเบี้ยที่ใด แต่กฎหมายให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติธนาคารส่วนใหญ่ก็มีโคหักดอกเบี้ยให้อยู่แล้ว จึงเห็นว่าไม่จำเป็นต้องแก้กฎหมายใหญ่มาก

(2) ร้อยละ 4.5 ต่อปี สำหรับเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อล่วงตามประเภทออมทรัพย์ ซึ่งฝากครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 100 บาท และสำหรับเงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากครั้งแรกไม่ถึง 100 บาท แต่ได้ฝากครบ 100 บาทแล้ว แม้เงินฝากประเภทนี้จะต้องจ่ายคืนเมื่อล่วงตามเช่นเดียวกับ (1) ก็ตาม แต่ปกติผู้ฝากไมใครจะถอนเงินฝากบ่อยนัก และเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของประชาชนจึงได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยให้สูงกว่าประเภทตาม (1)

(3) ร้อยละ 6 ต่อปี สำหรับเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาดังแต่ 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน

(4) ร้อยละ 7 ต่อปี สำหรับเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาดังแต่ 6 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน

(5) ร้อยละ 8 ต่อปี สำหรับเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาดังแต่ 12 เดือนขึ้นไป

แม้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้ออกแรงครกว่า เงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลานั้น จะถอนคืนได้โดยได้รับดอกเบี้ยตามประเภทที่กำหนดก็ต่อเมื่อครบระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน และได้ออก(Ruling) เว้นในธนาคารพาณิชย์ทราบทั่วกันตั้งแต่ 23 กรกฎาคม 2505 แต่ในทางปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ออกลดด้วยความเห็นใจว่า ผู้ฝากที่นำเงินมาฝากธนาคารประเภท 12 เดือน และจำเป็นต้องถอนเงินก่อนระยะเวลาที่กำหนดนั้น ได้ฝากเงินไว้กับธนาคารชวาระหนึ่งแล้ว เมื่อธนาคารพาณิชย์จ่ายดอกเบี้ยให้อัตราที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับเงินฝากระยะเวลา 3 เดือน หรือ 6

เดือน เท่าที่ฝากจริง ก็มีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ฉะนั้นตามความเป็นจริง ดอกเบี้ยเงินฝากที่ทองจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาตาม (3) (4) และ (5) นั้น ผู้ฝากจะต้องฝากจนครบกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนดกัน หากออกกลางก่อนครบกำหนด ธนาคารมีสิทธิจะไม่จ่ายดอกเบี้ย หรือคืนเงินคืนให้ก็ได้ และถ้าธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากก็จ่ายไปสูงที่สุดเพียงเท่าที่กำหนดตามระยะเวลาที่ฝากจริงเท่านั้น เช่น เงินฝาก 12 เดือน แต่ฝากไว้ 2 เดือน ผู้ฝากก็ถอนเงินออกไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยไปสูงที่สุดเพียงร้อยละ 0.01 ต่อปี เพราะระยะเวลาที่ฝากไม่ถึง 3 เดือน ถ้าเงินฝากค้างกล่าวฝากไว้ 3 เดือน ก็จ่ายดอกเบี้ยไปร้อยละ 6 ต่อปี ถ้าฝากครบกำหนด 6 เดือน หรือฝากไว้ 8 เดือน แล้วถอน ก็จ่ายดอกเบี้ยไปร้อยละ 7 ต่อปี ถ้าฝากครบ 12 เดือน ก็จ่ายดอกเบี้ยไปร้อยละ 8 ต่อปี

ในกรณีที่ผู้ฝากมาถอนเงินหลังจากวันครบกำหนด การจ่ายดอกเบี้ยจะต้องคำนวณเป็น 2 ช่วง และ 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 ไม่มีเงื่อนไขการฝากต่อไว้ หรือมีเงื่อนไขการฝากต่อเพียงเงินฝากเดิม ดอกเบี้ยไม่คิดฝากต่อ และกรณีที่ 2 มีเงื่อนไขการฝากต่อทั้งเงินฝากและดอกเบี้ย สมมติว่า นาย ช. ฝากเงินไว้กับธนาคารประเภทที่ทองจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 100,000 บาท เมื่อครบ 18 เดือน (548 วัน) นาย ช. ใ้มาติดต่อธนาคารขอถอนเงินฝากและดอกเบี้ย การคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากจะเป็นดังนี้

กรณีที่ 1 ดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับระยะเวลา 12 เดือน $\frac{8}{100} \times 100,000 = 8,000.00$
 ดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับระยะเวลา 6 เดือน
 (183วัน) หลังจากวันครบกำหนด (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี เงินฝากเท่าเดิม) $\frac{7}{100} \times \frac{183}{365} \times 100,000 = 3,509.59$
 รวมดอกเบี้ย 11,509.59

กรณีที่ 2 ดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับระยะเวลา 12 เดือน $\frac{8}{100} \times 100,000 = 8,000.00$
 ดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับระยะเวลา 6 เดือน
 (183 วัน) หลังจากวันครบกำหนด (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี เงินฝาก $100,000 + 8,000 = 108,000$) $\frac{7}{100} \times \frac{183}{365} \times 108,000 = 3,790.36$
 รวมดอกเบี้ย 11,790.36

แม้ว่ากฎหมายจะกำหนดระยะเวลาการฝากเป็นเดือน แต่การนับระยะเวลาการฝากเป็นเดือนคงทำเพื่ออัตราดอกเบี้ยที่กำหนดเท่านั้น ในการนับระยะเวลาการฝากเพื่อคำนวณดอกเบี้ยจะคงนับเป็นวันและถือ 365 วัน เป็น 1 ปี ถึงกรณีตัวอย่างข้างต้น ดอกเบี้ยที่ไถ่จากวิธีการคำนวณตามตัวอย่างข้างต้น เป็นดอกเบี้ยสูงที่สุดที่ธนาคารจะจ่ายได้ หากธนาคารจะคำนวณด้วยวิธีการอื่นซึ่งสะดวกกว่าแล้ว ดอกเบี้ยที่คำนวณได้ไม่สูงกว่าที่คำนวณได้ตามวิธีดังกล่าว ก็เป็นอันใช้ได้ บางธนาคารอาจฝากถอนก่อนครบกำหนดได้คำนวณดอกเบี้ยโดยนับระยะเวลาเป็นเดือน เศษของเดือนไม่คิดดอกเบี้ยให้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลงโทษ

สำหรับเงินฝากที่ระยะเวลาการรับฝากมากกว่า 12 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยได้เมื่อครบกำหนดเท่านั้น เช่น เงินฝาก 18 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้อัตราร้อยละ 8 เมื่อครบปี และเมื่อครบกำหนดจ่ายอีกครั้งหนึ่งในอัตราเดิมไม่ได้ ทั้งนี้เนื่องจากการจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อครบ 12 เดือน ก่อนครั้งหนึ่ง เท่ากับว่าธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเพราะเงินที่จ่ายให้ก่อนนี้ ผู้ฝากสามารถนำมาฝากต่อ หรือนำไปหาผลประโยชน์ได้ เป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้ฝากซึ่งถือได้ว่าเป็นดอกเบี้ย

สมมติว่าเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา 18 เดือน (548 วัน) จำนวน 100,000 บาท เมื่อครบกำหนด ผู้ฝากขอถอนเงินฝากและดอกเบี้ย การคำนวณดอกเบี้ยจะเป็นดังนี้

$$\begin{aligned} & \text{ดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับระยะเวลา 18 เดือน (548 วัน)} \\ & = \frac{8}{100} \times \frac{548}{365} \times 100,000 \\ & = 12,010.96 \text{ บาท} \end{aligned}$$

ข้อที่น่าสังเกตก็คือเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกินกว่า 12 เดือน กับเงินฝาก 12 เดือน แม้ว่าจะระยะเวลาการฝากจริงจะเท่ากัน แต่อัตราดอกเบี้ยจะไม่เท่ากัน ดังตัวอย่างที่แสดงข้างต้นนี้ ทั้งนี้เนื่องจากการคำนวณดอกเบี้ยใช้อัตราต่างกัน และมีวิธีการคำนวณต่างกันด้วย

(6) ร้อยละ 12 ต่อปี สำหรับเงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินมีคำสั่งยกเว้นโดยทั่วไปหรือโดยเฉพาะ ไม่ต้องชานเงินตราต่างประเทศ

ประเทศนั้นแก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารรับอนุญาต หรือบุคคลรับอนุญาตภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ไต่มา การที่กฎหมายกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่เป็นเงินบาท เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศหลายประเทศ รวมทั้งตลาดยูโร-ดอลลาร์ อยู่ในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทย ถ้ากำหนดอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้เท่ากับเงินฝากที่เป็นเงินบาทแล้ว จะไม่มีใครฝากเงินตราต่างประเทศไว้กับธนาคารในประเทศไทย ดังนั้นการกำหนดอัตราให้สูงขึ้น จึงเป็นการรักษาปริมาณเงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้คงอยู่กับธนาคารในประเทศ และยังเป็นการชักจูงให้ผู้นอกประเทศนำเงินตราต่างประเทศมาฝากในประเทศ ซึ่งทำให้ธนาคารในประเทศได้เงินตราต่างประเทศมาขยายการกู้ยืมและให้เครดิตและลงทุนในทางที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ

เงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศนั้น ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับนี้ มีข้อกำหนดว่าต้องเป็นเงินฝากประเภทใด ดังนั้นธนาคารจึงจ่ายดอกเบี้ยให้ถึงร้อยละ 12 ต่อปี ทั้งเงินฝากที่คงจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาและเงินฝากที่คงจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

บุคคลที่จะมีเงินตราต่างประเทศได้ ตามหลักทั่วไปคือว่าต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศไทย (Non-Resident) ฉะนั้นธนาคารจะรับฝากเงินตราต่างประเทศจากผู้นั้น ภูมิภาคในต่างประเทศไม่ได้ เพราะบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยจะต้องขายเงินตราต่างประเทศ ที่มีอยู่ให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ หรือบุคคลรับอนุญาตภายใน 7 วันนับแต่วันที่ไต่มา เว้นแต่ผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย ใครรับยกเว้นโดยทั่วไปให้ฝากเงินตราต่างประเทศกับธนาคารในประเทศใดอื่นใดแก่

- ก. ผู้เดินทางข้ามแดนหาเงินที่ส่งตามเข้ามา
- ข. สถานทูตต่างประเทศ
- ค. สำนักงานพาณิชย์พิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติ
- ง. องค์การสนธิสัญญาความร่วมมือกันป้องกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- จ. หน่วยทหารอเมริกัน และทหารอเมริกันฝากเงินตราต่างประเทศกับ Military Finance Facilities

ด. สถาบันพิเศษที่ได้รับยกเว้นโดยสนธิสัญญา เช่น SEAMES เป็นคน และผู้ที่ได้รับยกเว้นเฉพาะรายให้ฝากเงินตราต่างประเทศกับธนาคารในประเทศไทย ซึ่งอาจได้แก่

(ก) บริษัทในประเทศไทยที่โอนเงินตราต่างประเทศจากการลงทุนหรือเงินกู้ยืม และจะโอนเงินนั้นชำระค่าเครื่องจักรและบริวารในต่างประเทศ

(ข) พนักงานสถานทูตต่างประเทศ พนักงานองค์การสหประชาชาติและองค์การชำนาญพิเศษที่เป็นชาวต่างประเทศ และได้รับเงินเดือนเป็นเงินตราต่างประเทศ

(ค) พนักงานชาวต่างประเทศที่ได้รับเงินเดือนเป็นเงินตราต่างประเทศในองค์การ หรือสถาบันที่รับยกเว้น โดยสนธิสัญญาในกองชายเงินตราต่างประเทศ เช่น SEAMES เป็นคน

(ง) คนไทยที่มีภูมิลำเนาและรายได้ในต่างประเทศ

(จ) ชาวต่างประเทศอื่น ๆ ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ประสงค์จะโอนเงินที่ตนมีอยู่ในต่างประเทศเข้ามาฝากในประเทศไทย

ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับลงวันที่ 30 มกราคม 2517 โดยยกเว้นไม่ใช้บังคับแก่เงินฝากระหว่างธนาคาร ฉะนั้น เงินฝากระหว่างธนาคารด้วยกันจะจ่ายค่าดอกเบี้ยในอัตราเท่าใดก็ได้ นอกจากนี้ธนาคารยังอาจจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้กับผู้กู้ยืมหรือผู้แนะนำ หรือผู้ค้ำคองเงินฝากระหว่างธนาคารได้ด้วย เงินฝากระหว่างธนาคารที่ผู้รับยกเว้นนี้ หมายถึงรวมถึง เงินฝากของธนาคารอื่น ๆ ด้วย มิได้เฉพาะธนาคารพาณิชย์เท่านั้น หากเป็นเงินฝากของธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็ได้รับยกเว้น

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่กำหนด โดยยกเว้นสำหรับเงินฝากธนาคารเท่านั้น มิได้ยกเว้นให้กับบุคคลใดอีก แม้ว่าจะเป็นเงินฝากของพนักงานธนาคาร หรือเจ้าหน้าที่ของธนาคารก็มิได้รับการยกเว้น เพราะอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวใช้บังคับกันทั่วไป เมื่อมิได้มีการยกเว้นไว้ก็ถือว่าอยู่ในข่ายที่จะต้องปฏิบัติตาม นอกจากนี้เงินฝากของพนักงานก็ขึ้นอยู่กับเงินฝากของคนอื่นด้วยมิได้แยกต่างหาก แต่อย่างไรก็ดี เงินที่ธนาคารออกให้พนักงาน หรือเงินที่หักจากเงินเดือนพนักงานของธนาคารเป็นเงินสะสมโดยจะจ่ายให้เมื่อออกจากงาน ธนาคารจะจ่าย

ดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใด ทั้งนี้เนื่องจากเงินสะสมมีไว้เงินฝาก แต่เป็นการ
ให้ผลประโยชน์แก่พนักงาน

การที่จะถือว่าธนาคารฝ่าฝืนกฎหมายในการจ่ายดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกา
หนดนั้น ธนาคารจะต้องจ่ายให้ครบถ้วนไปแล้วจริง ๆ หากธนาคารยังมีใ้จ่ายเพียงแต่จำนวน
ดอกเบี้ยไว้เพื่อใ้ทราบจ่ายดอกเบี้ยในแต่ละงวดการบัญชีใ้เกิดความจริงที่สุด แล้วเชาบัญชีผู้ฝาก
ไว้โดยมิใ้สนใจใ้เงินฝากทราบ หรือผู้ฝากยังไม่ใ้สิทธิถอนเงินฝากออกไป แม้อัตราดอกเบี้ยที่
คำนวณจะสูงกว่าอัตราที่ธนาคารควรจะใ้ลดลุลงก่อนในขณะที่คิดดอกเบี้ยใ้ก็ถือว่ายังไม่ใ้ผิด
กฎหมาย แต่ทั้งนี้ ถ้าผู้ฝากมาถอนเงินจริงในเวลานั้น ดอกเบี้ยเงินฝากที่จะจ่ายใ้จะต้อง
ลดลงมาเท่าที่กฎหมายยอมใ้จ่ายใ้

3. เช็คคืน



ในการรับฝากเงินที่คงจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทบัญชีกระแสรายวัน (Current
Account) ซึ่งมีทั้งเงินรับฝากและเงินที่ใ้เบิกเกินบัญชี อาจก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ธนาคาร
ใ้ในเรื่องเช็คคืน การคืนเช็คของธนาคารใ้แก่ผู้ทรง อาจจะทำให้เกิดผลหลายประการ
เช่น เช็คลงวันที่ล่วงหน้า จำนวนเงินที่เป็นตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน เป็นต้น การคืน
เช็คเหล่านี้คงกล่าวเป็นเพราะความหลังเผลอของผู้สั่งจ่าย หรือผู้ทรง ไม่ค่อยจะเกิดปัญหา
เท่าไรนัก แต่ที่เป็นปัญหาใ้คือการคืนเช็คโดยเผลอไม่มีเงินใ้ในบัญชีหรือเงินใ้ในบัญชีไม่พอจ่าย เมื่อ
ลูกค้าสั่งจ่ายเช็คใ้ทั้ง ๆ ที่เงินใ้ในบัญชีไม่พอจ่าย หรือใ้ใ้เบิกเงินเกินบัญชีจนเกินวงเงินแล้ว
ธนาคารจำต้องคืนเช็คใ้ใ้แก่ผู้ทรง ในขั้นแรกธนาคารอาจจะระบุเหตุผลใ้ในการคืนเช็ค เพื่อ
เป็นการรักษาตนของธนาคารว่า "ไปรษณีย์ที่ส่งสั่งจ่าย" (ใ้กรณีเงินใ้ในบัญชีไม่พอจ่าย) หรือ
"ยังไม่มีใ้การตกลงกับธนาคาร" (ใ้กรณีที่ผู้ถอนใ้เบิกเงินเกินบัญชีใ้เกินจำนวนที่ตกลงแล้ว) หาก
ต่อมาใ้ยังปรากฏว่าลูกค้าสั่งจ่ายเช็คโดยไม่มีเงินพอใ้คืน ธนาคารควรระบุเหตุผลว่า "เงิน
ใ้ในบัญชีไม่พอจ่าย" และเมื่อใ้เกินใ้ลูกค้ามีเช็คคืนเพราะไม่มีเงินรวมกันถึง 3 ฉบับ ควรจะ
ใ้ใ้หนังสือเรียกใ้ลูกค้ามาใ้คืนบัญชี หรือใ้ใ้กรณีที่ใ้เป็นลูกค้าใ้เงินใ้เบิกเกินบัญชีควรจะใ้ใ้เรียก
คืนคืนเสีย แต่เท่าที่ปฏิบัติกันอยู่ในขณะนี้ มีบางธนาคารเท่านั้นที่ใ้ใ้ความใ้หลักเกณฑ์ดังกล่าวโดย

เครื่องจักร ขนาดการส่วนใหญ่ยังคงให้ความช่วยเหลือลูกค้าด้วยเหตุผลอื่นซึ่งมีสาเหตุ 3
 ประการอันถือว่าเป็นเหตุผลเนื่องจากเงินในบัญชีไม่พอจ่าย ถึงโลกสว่างแล้ว เพื่อมิให้ลูก
 ค้าหนีไปเปิดบัญชีกับธนาคารอื่น เพราะขณะนั้นการแข่งขันในการหาลูกค้าเงินฝากมีมากขึ้น
 เนื่องจากมีการขยายสาขากันมากซึ่งก็นำเงินไปธนาคารอยู่บ้าง และการระบุเหตุผลว่าเงิน
 ในบัญชีไม่พอจ่าย ผู้ซึ่งจ่ายอาจได้รับโทษตามที่ระวางบัญชีที่ว่าความผิดอันเกิดจากการใช้
 เช็คโค ซึ่งก็นำให้ความช่วยเหลือเช่นกัน แต่ทั้ง 2 กรณี ธนาคารก็ควรจะให้เหตุผลที่น่าให้
 เข้าใจว่า เงินในบัญชีไม่พอจ่าย การให้เหตุผลที่อยู่ในข่ายไม่มีเงิน สำนักหักบัญชีจะบันทึก
 สถิติเช็คคืนเพราะไม่มีเงินไว้เป็นประจำเดือน โดยเก็บปริมาณเช็คที่สำนักงานธนาคารแต่ละ
 แห่งรับเข้าตามสำนักหักบัญชี ปริมาณเช็คคืนเพราะไม่มีเงิน อัตราร้อยละของเช็คคืนเพราะ
 ไม่มีเงินต่อปริมาณเช็คที่สำนักงานธนาคารรับเข้า จำนวนเงินตามเช็ครับเข้า จำนวนเงิน
 ตามเช็คคืนเพราะไม่มีเงิน ร้อยละของจำนวนเงินตามเช็คคืนเพราะไม่มีเงินต่อจำนวนเงิน
 ตามเช็ครับเข้า พร้อมทั้งลำดับธนาคารที่มีเช็คคืนมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ทั้งจำนวนฉบับและ
 จำนวนเงิน แล้วส่งรายงานนี้ไปให้ธนาคารต่าง ๆ ทราบ เป็นการชี้ให้เห็นถึงการควบคุมใน
 เรื่องเช็คคืนเพราะไม่มีเงินของแต่ละธนาคารและแต่ละสำนักงาน สำนักงานใดที่มีจำนวน
 เช็คคืนเพราะไม่มีเงินเป็นจำนวนสูง ปกติคือร้อยละ 2 ของปริมาณและจำนวนเงินตามเช็ค
 รับเข้า ก็จะถูกสำนักงานใหญ่กำชับให้ลดปริมาณเช็คคืนให้น้อยลง เพื่อมิให้ปริมาณเช็คคืนเพราะ
 ไม่มีเงินของธนาคารนั้นอยู่ในลำดับต้น ๆ ด้วย— เหตุนี้สำนักงานธนาคารที่มีเช็คคืนเพราะไม่
 มีเงินจำนวนมากจึงพยายามระบุเหตุผลในการคืนเช็คด้วยเหตุผลอื่น ซึ่งมีสาเหตุเพราะไม่มี
 เงิน เพื่อช่วยเหลือลูกค้าและเป็นการลดปริมาณเช็คคืนเพราะไม่มีเงินของสำนักงานนั้นด้วย
 เหตุผลที่ไรกันส่วนมากได้แก่ "ยังรอเรียกเก็บเงินอยู่ โปรดนำมายื่นใหม่" ซึ่งตามหลักการ
 จะใช้เหตุผลนี้ได้ก็ต่อเมื่อในวันที่คืนเช็คนั้น ลูกค้าได้นำเช็ค หรือตราพหุของธนาคารอื่น หรือ
 ของธนาคารเดียวกันแต่ต่างสำนักงานมาเข้าบัญชี แต่ยังไม่ทราบผลการเรียกเก็บเงิน และ
 จำนวนเงินตามเช็ค หรือตราพหุที่เรียกเก็บรวมกับเงินคงเหลือในบัญชีจะต้องพอ หรือสูงกว่า
 จำนวนเงินตามเช็คที่ลูกค้าส่งจ่าย หากยอดรวมดังกล่าวไม่พอกับจำนวนเงินตามเช็คที่ส่งจ่าย
 ก็ไม่ควรจะใช้เหตุผลนี้ เพราะแม้จะเรียกเก็บเงินได้ ก็ยังไม่พออยู่ก็ จึงควรให้เหตุผลที่

แสดงว่าไม่มีเงิน เหตุผลอีกข้อหนึ่งในการกินเช็คที่ยากแก่การพิสูจน์ก็คือ "ลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายไม่เหมือนตัวอย่างที่ไว้กับธนาคาร" บุตรงเช็คไม่มีทางทราบได้ว่าเช็คคนนั้นไม่มีเงิน ควบวิธีการเรียงเหตุผลในการกินเช็คเพราะไม่มีเงินดังกล่าวจึงทำให้สถิติเช็คกินเพราะไม่มีเงินของสำนักหักบัญชีไม่ถูกต้องตามความจริง

การให้เหตุผลในการกินเช็คเพื่อช่วยเหลือลูกค้าเป็นครั้งคราวนั้น เห็นว่าธนาคารควรจะกระหวังใจ เพื่อรักษาลูกค้าไว้ แต่ในกรณีที่ลูกค้ามีเช็คกินเพราะไม่มีเงินบ่อย ๆ ก็ควรจะไต่ถามการให้ความช่วยเหลือและเรียกลูกค้ามาตักเตือน หากไม่เชื่อฟังก็ควรจะเรียกใหม่มาปิดบัญชีเสีย เพราะการให้ความช่วยเหลือลูกค้าอยู่เรื่อย ๆ ลูกค้าก็บังใจ ทำให้ปริมาณเช็คกินยิ่งสูง อาจทำให้ประชาชนทั่วไปไม่เชื่อถือเช็คของธนาคารนั้นไปเนื่องจากรับเช็คมาแล้วขึ้นเงินไม่ได้ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าที่ดี ๆ และรักษาชื่อเสียงของธนาคารอาจไม่ยอมฝากเงินกับธนาคารนั้นด้วย และยิ่งธนาคารหลายแห่งให้ความช่วยเหลือลูกค้าในเรื่องเช็คกินมากโดยไม่พยายามกำจัดลูกค้าที่ไม่ดีให้หมดไป ในที่สุดอาจจะไม่มีใครยอมรับเช็คในการชำระหนี้ ซึ่งจะทำให้การค้ายางของยุ่งยากในการนับเงินสด ควบเหตุธนาคารจึงควรจะไต่ถามมือกันขจัดลูกค้าที่ขอมสั่งจ่ายเช็คโดยไม่มีเงินในบัญชีไม่พอด้วยวิธีการดังนี้

(1) ในการเปิดบัญชีเงินฝากของลูกค้ารายใหม่ ควรจะไต่ถามค่างานเงินฝากครั้งแรกให้ส่งทอดสมควร เพื่อมีหลักฐานที่ชัดเจนตามการ เงินมาเปิดบัญชีและควรจะได้มีบุคคลที่เชื่อถือได้แนะนำด้วย นอกจากนี้ ก่อนที่จะยอมให้เปิดบัญชีควรจะได้ตรวจสอบชื่อผู้เปิดบัญชีกับรายชื่อผู้ที่ถูกปิดบัญชีจากธนาคารอื่น ซึ่งสมาคมธนาคารไทยได้จัดทำขึ้นเพื่อให้เห็นใจว่าเป็นลูกค้าที่ดี

(2) ในการจ่ายเช็คให้ลูกค้าใหม่ ควรจะจ่ายไปโดยฉบับก่อน อาจเป็น 10 ฉบับ หรือน้อยกว่านั้นแล้วแต่จะพิจารณาเห็นสมควร และติดตามดูการใช้เช็คของลูกค้าว่าเป็นอย่างไร หากปฏิบัติตามด้วยดี ก็พิจารณาจ่ายเช็คในคราวต่อไปได้มากขึ้น สำหรับผู้ที่มีเช็คกินเพราะไม่มีเงินบ่อยครั้ง ก็ควรจ่ายเช็คไปโดยฉบับ และติดตามดูการใช้เช็คของลูกค้าว่าได้มีเช็คกลับมาตามบัญชีมากพอสมควรก่อนจ่ายสมุดเช็คเล่มใหม่ต่อไป

(3) พิจารณากับบัญชีลูกค้าผู้สั่งจ่ายเช็คไม่มีเงิน หรือเงินในบัญชีไม่พอจ่ายเป็นประจำ

ในกรณีที่เงินเบิกเกินบัญชี ควรระงับการทออายุสัญญาและเรียกคืน พร้อมกับแจ้ง
ข้อตกที่ถูกต้องให้สมาคมธนาคารไทยทราบด้วย เพื่อรวบรวมแจ้งให้ธนาคารอื่นทราบต่อไป

ปัจจุบัน เรายังไม่เป็นที่ยอมรับกันกว้างขวางเหมือนในต่างประเทศ เพราะการสั่ง
จ่ายเช็คโดยไม่มีเงินหรือเงินในบัญชีไม่พอจ่ายยังมีอยู่มาก ทั้งนี้เพราะความร่วมมือระหว่าง
ธนาคารยังมีน้อย และกฎหมายที่มีอยู่ก็ไม่อาจจะเอาผิดกับธนาคารที่มีเช็คคืนเพราะไม่มีเงิน
จำนวนสูง และธนาคารที่ให้เหตุผลในการคืนเช็คไม่ตรงกับความเป็นจริงได้ ด้วยเหตุนี้
ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้มีหนังสือแจ้งให้ธนาคารทุกธนาคารทราบว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย
ให้ความเห็นชอบของกระทรวงการคลังจะไม่อนุญาตให้ธนาคารที่มีเช็คคืนเพราะไม่มี
เงินสูงเปิดสาขาในเขตสำนักหักบัญชีกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น โดยจะถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่
พิจารณาอนุญาตเปิดสาขาสิ้นสุดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2517 เป็นต้นไป ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) ธนาคารที่มีจำนวนเช็คคืนเพราะไม่มีเงินในอัตราส่วนต่อจำนวนเช็คที่ธนาคาร
นั้นรับเข้าผ่านสำนักหักบัญชีในมิถุนายนสูงกว่าอัตราที่กำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาอนุญาต
เปิดสาขาในเขตสำนักหักบัญชีกรุงเทพมหานครในวงการศึกษาในปีต่อไป

(2) อัตราส่วนเช็คคืนเพราะไม่มีเงินต่อจำนวนเช็ครับเข้าผ่านสำนักหักบัญชีที่ถึงค่า
หนักนั้น ธนาคารควรมีปริมาณเช็คคืนเพราะไม่มีเงินไม่เกินกว่าร้อยละ 2.00 ของเช็ครับ
เข้าผ่านสำนักหักบัญชี แต่โดยที่เป็นระยะเริ่มแรกที่ถือปฏิบัติจึงได้ให้เวลาธนาคารได้ปรับ
ปรุงตัวเองโดยกำหนดอัตราส่วนดังกล่าวไว้ร้อยละ 3.50 ในปีแรก แล้วค่อย ๆ ลดลงตาม
ลำดับดังนี้

ปี อัตราส่วนจำนวนฉบับของเช็คคืนเพราะไม่มีเงิน
ต่อเช็ครับเข้าผ่านสำนักหักบัญชีเฉลี่ยแต่ละปี

| | | |
|--------------------|---------------|------|
| 2516 | ไม่เกินร้อยละ | 3.50 |
| 2517 | ไม่เกินร้อยละ | 3.00 |
| 2518 | ไม่เกินร้อยละ | 2.50 |
| 2519 และปีต่อ ๆ ไป | ไม่เกินร้อยละ | 2.00 |

(3) ในการตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ของธนาคารพาณิชย์ หากตรวจสอบว่า ธนาคารใดในเขตอยู่ในการคืนเช็คที่ไม่มีเงินไม่ตรงกับเหตุผล 3 ประการ ตามที่เลขที่ตกลงกันไว้ในการประชุมระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับสมาคมธนาคารไทย ครั้งที่ 2/2513 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2513 ซึ่งกำหนดให้ธนาคาร "ยังไม่มีการตกลง" "ไปรษณีย์กักตุนส่งจ่าย" และ "เงินในบัญชีไม่พอจ่าย" แล้ว ก็จะไม่นำยอดฉบับของเช็คคืนที่ตรวจพบนั้นมารวมเป็นเช็คคืนเพราะไม่มีเงินนั้นด้วย

4. การค้างเงินฝากสำรอง

ในการรับฝากเงินจากประชาชน มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ค้างเงินฝากสำรองไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ก็เพื่อความคุ้มครองแก่ผู้ฝากเงินในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์จะคงมีเงินพอจ่ายให้แก่ผู้ฝากที่มาถอนเงิน นอกจากนี้ยังเป็นการควบคุมการขยายการให้กู้ยืมและให้เครดิตของธนาคารพาณิชย์ให้เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

อัตราเงินฝากสำรองที่ธนาคารพาณิชย์จะคงค้างไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยขณะนี้ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยออกตามความในมาตรา 11 ของวันที่ 30 มกราคม 2517 ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 8 ของยอดเงินฝาก เงินฝากสำรองนี้ธนาคารพาณิชย์สามารถจะถือได้ 2 อย่างคือ ค้างในรูปแบบเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งจำนวน หรือจะค้างในรูปแบบหลักทรัพย์รัฐบาลไทย ซึ่งปราศจากการระงับคืนไม่เกินร้อยละ 4.00 ของเงินฝาก การที่กฎหมายยอมให้ถือพันธบัตรเป็นส่วนหนึ่งของเงินฝากสำรอง ก็เพราะเห็นว่าเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาซึ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยสูง จึงยอมให้ถือพันธบัตรเพื่อให้เกิดรายได้บ้าง และเป็นการส่งเสริมการลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลด้วย

³ วาริ หะวานนท์, "การวิเคราะห์งบการเงินของธนาคารพาณิชย์", คำบรรยาย ในคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หน้า 7

ปกติ ธนาคารมักจะถือหลักทรัพย์รัฐบาลไทยเป็นเงินฝากของส่วนหนึ่ง เพราะธนาคารมีรายได้อ ส่วนเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นไม่ได้รับดอกเบี้ย เงินรับฝากตามประกาศฉบับดังกล่าว มิได้แยกว่าเป็นเงินฝากประเภทใด และมีโดยทั่วไป ฉะนั้นเงินฝากตามมาตรา 11 นี้ จึงหมายถึงเงินฝากทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเงินฝากที่คงจ่ายคืนเมื่อหมดอายุ หรือเมื่อสิ้นระยะเวลา รวมทั้งเงินฝากของราชการ ธนาคาร และสถาบันการเงินอื่นด้วย

ในการคำนวณเงินฝากของเทียบกับเงินฝากให้ถือเอาส่วนเฉลี่ยรายสัปดาห์โดยถือเอาวันศุกร์เป็นวันเริ่มต้น และวันพฤหัสบดีเป็นวันสุดท้าย การที่ถือเกณฑ์เฉลี่ยรายสัปดาห์นี้ก็เพื่อสะดวกแก่การคำนวณ เพราะในบางวันเงินอาจขาดได้ เนื่องจากไม่อาจค่าคละเน โคลงเห็นว่าจะต้องจ่ายเงินมาก เช่น ซื้อตั๋วเงินมาก หรือมีคนมาถอนเงินมาก เป็นต้น ในวันต่อไปก็ต้องการงไว่สองไว้ เพื่อชดเชยกับวันที่ขาด ในการคำนวณจะนำทั้งเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และหลักทรัพย์รัฐบาลที่ปราศจากการระบุพันธบัตรวันศุกร์ถึงวันพฤหัสบดีแต่ละวันมารวมกันแล้วหารด้วยวันเปิดดำเนินการ ได้เท่าไรถือว่าเป็นเงินฝากของที่ธนาคารสำรองไว้ เมื่อนำมาเทียบกับเงินฝากตัวเฉลี่ยของสัปดาห์เดียวกัน ซึ่งคำนวณด้วยวิธีเดียวกัน ถ้าไม่ต่ำกว่าร้อยละ 8 ของเงินฝาก ถือว่า ธนาคารสำรองเงินฝากของถูกต้อง แต่ทั้งนี้ หลักทรัพย์รัฐบาลที่ปราศจากการระบุพันธบัตรของไม่สูงกว่าร้อยละ 4.00 ของเงินฝาก

หลักทรัพย์รัฐบาลไทยที่จะไรเป็นส่วนหนึ่งของเงินฝากของกันนั้น ธนาคารจะต้องเป็นเจ้าของหลักทรัพย์นั้น หลักทรัพย์รัฐบาลที่จะถือเงินฝากของส่วนใหญ่ได้แก่พันธบัตรของรัฐบาล สำหรับเงินที่สาขาธนาคารในต่างจังหวัดฝากไว้กับคลังจังหวัด ซึ่งเป็นตัวแทนของธนาคารแห่งประเทศไทย ถือว่าเป็นเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย นอกจากนี้เงินที่สาขาธนาคารพาณิชย์ในต่างจังหวัดโอนมาเข้าบัญชีสำนักงานใหญ่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือเงินที่สำนักงานใหญ่โอนไปเข้าบัญชีสำนักงานสาขาในต่างจังหวัดที่ตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเงินระหว่างทาง (Intransit) นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยก็นำมาคำนวณถือเป็นเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย

มาตรา 11 วรรค 2 ได้บัญญัติว่า "ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบของ

รัฐมนตรี จะกำหนดให้รวมยอดเงินใต้เบิกเกินบัญชีที่ยังมิได้จ่ายไปเข้ากับยอดเงินฝากที่ต้อง
 มีเงินสดสำรองนั้นควบก็ได้ การที่กฎหมายบัญญัติไว้เช่นนี้ก็เพราะลูกค้าประเภทเงินใต้เบิก
 เกินบัญชีมีสิทธิที่จะถอนเงินจากบัญชีในส่วนที่ยังไม่เบิกวงเงินที่ตกลงกันได้เสมอ เช่นเดียวกับ
 ลูกค้าเงินฝากกระแสรายวัน ซึ่งธนาคารจะต้องเตรียมเงินเพื่อการถอนนี้ด้วย และเพื่อป้องกันมิให้ธนาคารใหญ่และใหญ่โตเกร็ดมากเกินไป หรือเพื่อลดการขยายเกร็ดของธนาคาร
 หากธนาคารมีแนวโน้มที่จะใหญ่และใหญ่โตเกร็ดมาก ธนาคารแห่งประเทศไทยก็สามารถรวม
 ยอดวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้าที่ยังไม่ถอนเป็นเงินที่จะต้องจัดให้มีเงินสดสำรองได้ อันจะมี
 ผลให้การพิจารณาให้วงเงินเบิกเกินบัญชีแก่ลูกค้าของรอมคอมบิ่งขึ้น การถอนเงินของลูกค้าที่
 ไปใช้จ่ายก็กระทำเฉพาะโครงการที่จำเป็น ทำให้การกู้ยืมลดลง เพราะถ้าให้วงเงินเกิน
 ความจำเป็นมากจะต้องสำรองเงินสดสำรองมาก อย่างไรก็ตาม ยังไม่เคยมีประกาศให้ถ
 ยอดวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ยังไม่ถอนเข้ากับยอดเงินฝากที่ต้องมีเงินสดสำรอง ทั้งนี้เนื่องจาก
 ยังไม่มีความจำเป็น เพราะการใช้บังคับตามมาตรา 11 วรรค 1 กระทำได้อย่างกว้างขวาง
 กล่าวคือ ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถกำหนดอัตราเงินสดสำรองต่อยอดเงินฝากได้ตั้ง
 แทรบละ 5 ถึงร้อยละ 50 ซึ่งมีผลทั้งในด้านการสำรองเงินไว้อย่างใหญ่ฝาก และการควบคุม
 คุมเกร็ดของแล้ว

เนื่องจากเงินฝากที่ต้องสำรองเงินสดสำรองมิได้ยกเว้นไว้สำหรับเงินฝากบางประ
 เภท ฉะนั้นเงินฝากทุกประเภทจะต้องสำรองเงินสดสำรองในอัตราร้อยละ 8 ของเงินฝาก
 บัญชีที่เกิดขึ้นในการสำรองเงินสดสำรองก็คือ เงินฝากระหว่างธนาคาร ซึ่งธนาคารที่รับฝาก
 มักจะแสดงเป็นเงินกู้ยืมเพราะไม่ของสำรองเงินสดสำรอง เนื่องจากถือตามข้อเท็จจริงที่ว่า
 ทุนไปกู้ยืมเงินมา แต่เมื่อธนาคารที่กู้ยืมออกใบรับฝากให้ ซึ่งเป็นหลักฐานในการฝากเงิน
 ก็ถือหลักฐานตามเอกสารเป็นสำคัญ จะถือข้อเท็จจริงไม่ได้ เพราะธนาคารผู้ใหญ่ไม่
 ต้องการจะไหนแสดงเป็นการใหญ่ ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องสินทรัพย์เสี่ยง ฉะนั้น
 ในการที่ธนาคารกู้ยืมเงินโดยออกใบรับฝากให้ ก็ถือถือเป็นการรับฝากเงิน และของสำรอง
 เงินสดสำรอง หรือของรวมยอดเงินที่กล่าวเป็นเงินฝากด้วย

ในกรณีที่เงินสดสำรองของธนาคารต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก

ธนาคารใหญ่ขึ้นหรือให้เครดิต หรือลงทุนมากขึ้น หรือมีการถอนเงินออกจากธนาคารมาก ธนาคารอาจจะดำเนินการแก้ไขได้ดังนี้

(1) นำเงินสดในมือของทุกสำนักงานธนาคารเข้าฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยให้เหลือเงินสดในมือพอสมควรเท่าที่จำเป็นต้องใช้ในการหมุนเวียน วิธีนี้ใช้ได้กับธนาคารที่มีเงินสดขาดเล็กน้อย

(2) โอนเงินจากธนาคารอื่นไปฝากธนาคารแห่งประเทศไทย วิธีนี้เป็นการแก้ไขเงินสดสำรองขาดเพียงระยะสั้น

(3) กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์อื่นแล้วนำเงินกู้ยืมนั้นฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย วิธีนี้เป็นการแก้ไขเงินสดสำรองขาดระยะสั้น และระยะปานกลาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของสัญญาที่ใดหากันไว้ แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นการให้กู้ยืมเพียงชั่วคราว

(4) กู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยมาค้ำประกันเงินสดสำรอง วิธีนี้เป็นการแก้ไขเงินสดสำรองขาดเพียงชั่วคราว การกู้ยืมจากธนาคารแห่งประเทศไทยอาจกระทำได้โดยนำตั๋วเงินมาขายลด หรือโดยวิธีกู้ยืมเงินโดยตรงโดยนำหลักทรัพย์รัฐบาลเป็นประกัน การกู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยควรทำในกรณีที่เป็นกรณีจำเป็นไม่อาจจะหาแหล่งเงินจากที่อื่นได้ เช่น กรณีรีบด่วน เป็นต้น

(5) ขายหลักทรัพย์ วิธีนี้ควรจะนำมาใช้ในกรณีที่มีความต้องการเงินเป็นการถาวร เพราะการขายหลักทรัพย์อาจจะเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าการกู้ยืม ถ้าความต้องการเงินสดสำรองเป็นการชั่วคราว

(6) ลดปริมาณเงินให้กู้ยืมและให้เครดิต วิธีนี้ควรจะนำมาใช้เมื่อต้องการเงินเป็นการถาวร และไม่อาจจะใช้วิธีการอื่นที่ดีกว่าแล้ว เพราะการลดการให้กู้ยืมและให้เครดิตจะทำให้ธนาคารขาดรายได้ไป



5. ปัญหา

(1) ธนาคารพาณิชย์จะออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อกู้เงินจากประชาชนโดยทั่วไป เช่น เก็บเงินด้วยการรับฝากเงินโตหรือไม่ ถ้าพิจารณาถึงประเภทธุรกิจที่ธนาคารพาณิชย์จะตั้งคา-
 เนินการโตตามมาตรา 4 แล้ว การกู้ยืมเงินจากประชาชนโดยทั่วไปมิได้มีบัญญัติไว้โดย
 เฉพาะ ฉะนั้น ธนาคารจะปฏิบัติได้ก็ต่อเมื่อ การกู้ยืมเงินจากประชาชนเป็นประเพณีที่ธนาคาร
 ถือปฏิบัติอยู่ เมื่อพิจารณาถึงประเพณีแล้วจะเห็นว่า ในขณะที่ การกู้ยืมเงินจากประชา
 ชนยังไม่เป็นประเพณีที่ธนาคารทั่วไปถือปฏิบัติกัน ด้วยเหตุนี้จึงเห็นว่า การกู้ยืมเงินจากประ
 ชาชนโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาคารพาณิชย์ไม่อาจจะกระทำได้ นอกจากนี้หากจะถือว่า
 ลักษณะพิเศษของธนาคารพาณิชย์คือ การรับฝากเงินและการออกตั๋วสัญญาใช้เงินโดยธนาคาร
 ก็เป็นวิธีการหาเงินฝากวิธีหนึ่ง ซึ่งเมื่อถือเป็นเงินฝากก็ต้องปฏิบัติตามมาตรา 11 ในเรื่อง
 การชำระเงินฝากสำรอง และมาตรา 14 ในเรื่องอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินฝาก ทำให้ไม่
 ได้รับประโยชน์จากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเลย และยังมีปัญหาในเรื่องภาษีเงินโต
 เพราะตามประมวลรัษฎากร โดยยกเว้นภาษีเงินโตสำหรับเงินฝากธนาคารเท่านั้น ถ้าเป็น
 ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินอาจจะไม่ได้รับยกเว้นก็เป็นได้ ซึ่งจะมีผลให้ประชาชนโดยทั่วไปไม่
 สนใจที่จะให้ธนาคารกู้ยืมเงินโดยการซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินของธนาคาร เว้นแต่จะโคกดอกเบี้ย
 คู่กับภาษีที่ทองเสีย

(2) การรับฝากเงินจากสถาบันการเงินอื่นจะจ่ายดอกเบี้ยให้สูงกว่าร้อยละ 8 ได้
 หรือไม่ ในทางปฏิบัติระหว่างบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับธนาคารพาณิชย์
 มีโคกกระทำในรูปของเงินฝาก แต่เป็นลักษณะการให้กู้แก่ธนาคาร(Call Loans) โดย
 ธนาคารพาณิชย์ออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้กับบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยไว้เป็น
 หลักฐาน จึงมิใช่ใบรับฝากเงิน หรือมิใช่เงินฝาก ดังนั้นธนาคารพาณิชย์จึงสามารถจ่าย
 ดอกเบี้ยให้ได้ในอัตราที่สูงกว่าที่กฎหมายกำหนดในเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และการออก
 ตราสารดังกล่าวในกรณีเป็นการเฉพาะรายที่กระทำกับสถาบันการเงินที่กฎหมายรับรองหรือที่
 มีกฎหมายจัดตั้งโดยเฉพาะแล้ว มิใช่เป็นการทั่วไปที่กระทำกับสาธารณะชน จึงถือว่าพึงปฏิบัติ

นิติได้ เพราะในหลักการ การที่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินต่าง ๆ จะมีการเสนอ
ของเงินทุนแก่กันย่อมจะเป็นผลดีต่อระบบการเงินของประเทศ

(3) ธนาคารจะออกใบรับฝากเงินที่เบียดเบียนใครได้ ไ้หรือไม่ สำหรับเรื่องนี้
การในสหรัฐอเมริกาสถาสามารถจะกระทำได้ แต่เมื่อพิจารณาถึงความหมายของการธนาคาร
พาณิชย์ตามบทบัญญัติของมาตรา 4 แล้ว เห็นว่าการกระทำดังกล่าวยังไม่เป็นประเพณีของ
ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งตามบทบัญญัติของมาตรานี้ ธนาคารพาณิชย์ หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ที่
ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ธนาคารจึง
ไม้อาจจะออกใบรับฝากเงินที่เบียดเบียนใครได้ นอกจากนั้นการออกใบรับฝากประเภทนี้อาจจะเกิด
ปัญหาในเรื่องภาษีเงินได้ เพราะตามประมวลรัษฎากรโดยกเว้นภาษีเงินได้ที่เป็นดอกเบี้ยเงิน
ฝากธนาคาร เฉพาะผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดา แต่ใบรับฝากเงินประเภทนี้อาจจะมีการซื้อ
ขายเบียดเบียนกันไม่ใคร่หลายทอด โดยมีบุคคลที่ไม่อยู่ในรายชื่อได้รับยกเว้นภาษีเข้ามาเกี่ยว
ของควม ซึ่งจะก่อให้เกิดการยากแก่ธนาคารในการติดตามเรียกเก็บเงินภาษี หรือหักเงิน
ภาษีส่งให้รัฐ และในที่สุดอาจจะไม่มีการยกเว้นภาษีสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารแบบ
บุคคลธรรมดา ซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อธนาคารพาณิชย์เลย และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วว่า
ฐานะของธนาคารในประเทศไทยไม่เหมือนกัน เมื่อมีการออกใบรับฝากเงินประเภทนี้ ธนาคาร
ก็อาจจะต้องรับซื้อออกตราสารประเภทนี้ อีกตราซื้อออกที่แต่ละธนาคารรับซื้ออาจจะไม่เท่า
กัน กล่าวคือ ใบรับฝากเงินของธนาคารที่มีฐานะการเงินดีอาจคิดส่วนออกต่ำกว่าของธนาคาร
ที่มีฐานะการเงินอ่อน ทำให้ตราซื้อออกเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงฐานะที่แท้จริงของแต่ละธนาคาร
ซึ่งจะเป็นผลให้มีการแบ่งชั้นธนาคารพาณิชย์ด้วยกันเองได้ จึงเห็นว่า การออกใบรับฝาก
ประเภทนี้ไม่ควรกระทำ

(4) การบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิ หรือวัด ซึ่งมีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์เป็นการ
ห้ามมิ หรือการให้สิ่งของเล็ก ๆ น้อยแก่ผู้ฝากเงินจะถือว่าเป็นดอกเบี้ยส่วนเกินตามกฎหมาย
หรือไม่ ในเรื่องนี้ถ้าพิจารณาโดยเคร่งครัดแล้ว เงินหรือสิ่งของที่ธนาคารพาณิชย์จ่ายให้แก่
ผู้ฝากเงินนอกจากดอกเบี้ย ตามบทบัญญัติของมาตรา 14(1) ถือว่าเงินหรือสิ่งของนั้นเป็น
ดอกเบี้ยด้วย ฉะนั้นธนาคารจะจ่ายไม่ก็ได้ ถ้าจ่ายถือว่า ปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย อย่างไร

ก็นี่ การจะตีความโดยเคร่งครัดเช่นนั้นย่อมจะไม่เกิดผลดี กล่าวคือ ทำให้ธนาคารพาณิชย์
 ไม่อาจจะบริจาคนเงินเพื่อทำบุญใด หรือธนาคารพาณิชย์อาจจะไม่กล้าให้สิ่งของแก่ลูกคาตาม
 ประเพณีในเทศกาลต่าง ๆ ใด จึงน่าจะพิจารณาถึงเจตนาของธนาคารพาณิชย์เป็นสำคัญ ถ้า
 บริจาคนเงินเพื่อการกุศลโดยแท้ก็น่าจะทำได้ แต่ถ้ามการบริจาคนเงินกระทำไปเพื่อหวังให้ได้
 เงินฝากรมาจากธนาคารอื่นแล้วก็น่าจะมีความผิดตามกฎหมาย ในบางกรณีทางมูลนิธิ หรือวัด
 อาจจะเรียกกร่องเงินทำบุญจากธนาคาร ทำให้ยากที่จะพิจารณาว่าธนาคารมีเจตนาอย่างไร
 และก็เป็นปัญหาสำหรับธนาคาร เพราะเมื่อทางมูลนิธิ หรือทางวัดขอรับให้ช่วยทำบุญ ถ้า
 ไม่ช่วยก็ดูจะไม่เหมาะสม แต่การช่วยบริจาคนก็เป็นการทำผิดกฎหมาย ซึ่งในเรื่องนี้เห็นว่า
 จะขอเสนอถวายให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติได้ แต่ทั้งนี้ไม่ควรจะนำเงินทำบุญไปผูกพันกับเงินฝาก
 เป็นอัตราร้อยละที่แน่นอนของเงินฝาก ส่วนเรื่องการทำสิ่งของแก่ผู้ยากนั้น หากเป็นการ
 ให้ในลักษณะเป็นของขวัญ หรือของที่ระลึกในโอกาสเทศกาลประจำปีอื่นเป็นประเพณีแล้ว
 ก็เห็นว่าน่าจะกระทำได้ แต่คงไม่ใช่สิ่งที่มีค่ามาก เช่น ทองคำ หรือเครื่องรับโทรทัศน์
 ดังที่เคยมีธนาคารพาณิชย์บางแห่งปฏิบัติ.

ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย